

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ chín. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, vì vậy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tổ, phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong các lĩnh vực và các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất,

manh mẽ hơn trong thời gian tới. Tích cực tham gia các hoạt động chất vấn các thành viên UBND tỉnh về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, đóng góp ý kiến xác đáng vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn các vấn đề theo luật định. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh năm 2010) dự kiến đạt 55.924 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2018, vượt kế hoạch năm đề ra 0,3%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 152.572 tỷ đồng, tăng 14%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 22,5%, công nghiệp, xây dựng 41,9%, thương mại, dịch vụ 35,6%. Đến nay, toàn tỉnh có 263/263 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện; 100% số huyện đã hoàn thành các tiêu chí quốc gia. Dự kiến hết năm 2019 sẽ có 7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 3.322 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 17.736 tỷ đồng. Trong năm, đã phê duyệt chủ trương đầu tư mới hoặc điều chỉnh chủ

trương đầu tư cho 130 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm 16.762 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền đạt kết quả khá tốt. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 10% trở lên so với năm 2019; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 19,5% so với năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 15.292,6 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 6.964 tỷ đồng. 100% số huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 5% số xã trở lên đạt xã nông thôn mới nâng cao, 1,5% số xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu...

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND, ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng

lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020; thông qua đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 - 2021; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố; giải thể thôn; đổi tên thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT, ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế; đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ tám, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI của Thường trực HĐND tỉnh và các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chương trình hoạt động, chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh năm 2020. Các đại biểu cũng nghe đại diện các ban HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Trong phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do các đồng chí đảm nhiệm chức danh này nghỉ hưu và chuyển công tác.

NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP...

(Tiếp theo trang 1)

Các đại biểu cho rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt, sát thực, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt kết quả khá trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Nội thất là về xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ... Các đại biểu cũng chỉ ra

một số hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 mà nguyên nhân chủ yếu là do công tác chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương chưa tốt, vận dụng thiếu linh hoạt, chậm trễ trong tổ chức thực hiện... Do vậy, các đại biểu đề nghị thời gian tới tỉnh cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa

trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra của năm 2020.

Hầu hết các ý kiến cho rằng nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp là cần thiết, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Ý kiến đóng góp của các đại biểu, các vị khách mời sẽ được tiếp thu, tổng hợp, báo cáo tại phiên họp sáng ngày 13/12.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUANG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Về việc xin chủ trương bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy là nhân sự được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thông qua hình thức bỏ phiếu kín, đồng chí Nguyễn Quang Hưng được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao. Tiếp theo, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu

Cử tri đặt niềm tin, kỳ vọng vào kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng ngày 12/12, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI chính thức khai mạc. Kỳ họp được đồng bào cán bộ, nhân dân và cử tri toàn tỉnh quan tâm theo dõi qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Thái Bình và trên truyền hình internet của Báo Thái Bình điện tử và đạt rất nhiều niềm tin, kỳ vọng vào kỳ họp. Cử tri đặc biệt quan tâm đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020. Nhiều cử tri bày tỏ nguyện vọng tỉnh sẽ có nhiều giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ: xây dựng nông thôn mới; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; sáp nhập thôn, tổ dân phố; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Bùi Quốc Năng, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)



Tôi rất phấn khởi trước những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019, tốc độ phát triển kinh tế, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được những thành tựu rất ấn tượng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Chúng tôi mong kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ đánh giá khách quan những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, từ đó tiếp tục đưa ra các quyết sách và giải pháp đúng đắn để không những đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mà còn quan tâm nâng cao đời sống cho nhân dân. Như việc phát triển đàn trâu, bò thương phẩm cần phải triển khai nuôi bền vững, phát triển giao thông vận tải, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình...

Ông Đỗ Đức Hồng, xã Vũ Hội (Vũ Thư)



Qua nghe báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh và tình hình thực tế tại các địa phương, tôi thấy tình hình chính trị ổn định, có sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, so với các tỉnh khác chúng ta làm chắc chắn, cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tôi mong muốn các đại biểu dự kỳ họp thảo luận, bàn bạc để HĐND tỉnh đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn nữa khuyến khích nông dân gắn bó với đồng ruộng, nâng cao giá trị thu nhập từ nông nghiệp. Tỉnh cũng cần có nhiều cơ chế hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, có giải pháp bảo đảm đầu ra sản phẩm nông nghiệp cho bà con, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng đồng thời sớm hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra...

Ông Nguyễn Xuân Trường, xã Thụy Sơn (Thái Thụy)



Tôi và hầu hết cán bộ, nhân dân trong tỉnh đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Để việc sắp xếp đạt kế hoạch đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xây dựng lộ trình cụ thể, làm tốt công tác sắp xếp, bố trí, thực hiện chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp, nhất là cán bộ dôi dư.

Ông Nguyễn Thế Quỳnh, xã An Ấp (Quỳnh Phụ)



Qua theo dõi kỳ họp, tôi cảm thấy rất vui mừng khi kinh tế của tỉnh năm 2019 vẫn có bước phát triển tốt và đồng đều ở các lĩnh vực. Cử tri chúng tôi phần khởi khi tỉnh đã có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, đường xá phong quang, sạch sẽ, người dân đi lại thuận tiện, đời sống của bà con được nâng lên. Cử tri cũng cảm thấy rõ được lợi ích thiết thực khi trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tôi đề nghị HĐND tỉnh cần có nghị quyết chuyển đổi về xử lý ruộng đất bị bỏ hoang; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nông dân tìm đầu ra cho nông sản; có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tham gia tiêu thụ sản phẩm để giúp người nông dân yên tâm bám ruộng để sản xuất lâu dài.

Ông Lê Trọng Thu, xã Độc Lập (Hưng Hà)



Qua tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, tôi thấy nhiều kiến nghị của cử tri đã được cơ quan chức năng các cấp giải quyết kịp thời và hiệu quả. Tôi kiến nghị trong thời gian tới, cùng với tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐND và các ban HĐND tỉnh cần tăng cường hoạt động giám sát đối với những vấn đề nóng: ô nhiễm môi trường; quản lý thị trường, phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công... nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Sau khi giám sát thì thông tin kịp thời đến cử tri và nhân dân, qua đó ổn định tình hình, tư tưởng của nhân dân.

PHƯƠNG CHI - TIẾN DAT - THU HIEN

PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP...

(Tiếp theo trang 1)

Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán được giao. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh; đặc biệt đã hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt với 100% số xã và tất cả các huyện đã hoàn thành tiêu chí quốc gia. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá nhưng tốc độ vẫn chậm hơn

so với các năm trước. Một số dự án đầu tư lớn chậm tiến độ thực hiện. Việc triển khai một số chủ trương của tỉnh về quy hoạch, phát triển các sản phẩm chủ lực; xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu và đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết... chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém; nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý, giám sát sau đầu tư. Kỳ công trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số ngành, địa phương chưa tốt. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Cải cách hành chính tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương còn hạn chế, giải quyết chưa dứt điểm, chưa đúng quy trình, quy định, thậm chí còn có hiện tượng né tránh, đùn đẩy lên

cấp trên. Tình hình an ninh, trật tự ở một số địa phương, đơn vị còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Để làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề ra những biện pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém nêu trên, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công nghiệp - an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác trong năm 2019, trong đó có liên hệ kiểm điểm một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng chí, xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

Hai là, xem xét, cho ý kiến về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh;

thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung trong chương trình kỳ họp và được các vị đại biểu nhất trí thông qua. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là về việc ban hành các cơ chế chính sách, đề án quy hoạch, chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm và các chủ trương, quy định khác, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Ba là, trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín; các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám; báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan được đồng bào cử tri, nhân dân quan tâm; đồng thời, xem xét, quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền và danh thời gian thích hợp để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện việc trao các danh hiệu

thi đua của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng trong năm 2019.

Kỳ họp này được tiến hành trong 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND nếu có tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là những nguyên nhân chủ quan) trong các ngành, lĩnh vực và các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và manh mẽ hơn trong thời gian tới; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động chất vấn các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề mà đại số cử tri, nhân dân quan tâm và đóng góp ý kiến xác đáng vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

THỐNG NHẤT NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 12/12, Thường trực HĐND tỉnh họp với các vị đại biểu để thống nhất ý kiến thảo luận, chất vấn tại hội trường vào sáng ngày 13/12. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự họp.

Trong hai phiên thảo luận tại tổ chiều ngày 11/12 và 12/12, đã có gần 80 lượt ý kiến của các đại biểu thảo

luận, tham gia vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan khối Nội chính trình kỳ họp. Các đại biểu nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh, của các ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo làm tốt hơn công tác dự định, dự báo trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, có giải pháp khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất. Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt

phục vụ nhân dân của các công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các ngành chức năng có phương án xử lý đất xen kẹt, đất ở các trường học, nhà văn hóa đã chuyển sang vị trí đất khác tạo nguồn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho các địa phương...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp; đồng thời, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung, số liệu trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020, báo cáo tổng hợp ý

kiến thảo luận tại tổ. Đồng chí cho rằng nhất trí với nội dung đăng ký thảo luận, chất vấn tại kỳ họp của các tổ đại biểu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất lại một số nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, đồng thời đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa báo cáo cho hợp lý, sát thực tế. Đồng chí cũng thống nhất nội dung phát biểu thảo luận và chất vấn tại hội trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng đổi mới văn hóa, giáo dục, y tế, quản lý, sử dụng tài nguyên đất, cát